



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ธุรกิจการศึกษายกมทบ.โกอินเตอร์

โดย มติชน วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 04:18 น.

นายอนุมงคล ศิริเวทิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มทบ.) เปิดเผยภายหลังลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หรือเอเอ็นยู เมื่อเร็วๆ นี้ว่า นอกจากกระชับความสัมพันธ์แล้ว จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาเพิ่มขึ้น

นายปีเตอร์ ดราเยต์เดล ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขาเศรษฐศาสตร์ และนักวิชาการรับเชิญแห่งสถาบันเศรษฐศาสตร์และการปกครองครอเฟิร์ต มหาวิทยาลัยเอเซียและแปซิฟิก มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย กล่าวว่า เอเอ็นยูได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีเจ้าของรางวัลโนเบลแล้ว 5 คน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทางด้านการศึกษา และการสอนในระดับบัณฑิต ในวิทยาลัยเอเซียและแปซิฟิกของเอเอ็นยู มีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยชั้นนำด้านเอเชียศึกษา ทำงานร่วมกันจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมือง และภาษา ซึ่งการลงนามในสัญญาความร่วมมือครั้งนี้ ได้ทำให้พันธมิตรระหว่างเอเอ็นยู และ มทบ.เป็นรูปธรรมขึ้น โดยจะเริ่มโครงการวิจัยขนาดใหญ่เรื่องการปรับเปลี่ยนอุดมศึกษา และการพัฒนาประเทศในเอเชียตะวันออก รวมทั้ง ประเทศไทย และแผน 5 ปีที่จะร่วมมือด้านการวิจัย โดยโครงการวิจัยแรกจะนำไปสู่การสัมมนาครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคมปี 2551 ซึ่งจะเป็นการประชุมของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก และของภูมิภาค โครงการวิจัยจะมีฐานอยู่ที่สถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์เอเซียตะวันออก ในวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐกิจของเอเอ็นยู และโครงการวิจัยนี้ถือเป็นก้าวแรกในความสัมพันธ์ของเอเอ็นยู และ มทบ.นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะไปสู่การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนนักศึกษา และความร่วมมือในการวิจัยในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนของไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก รวมถึง ออสเตรเลีย คาดหวังว่าอนาคตจะวิจัย และการแลกเปลี่ยนในสาขาอื่นๆ ต่อไป

นายบุญเสริม วิสกุล อธิการบดีกิตติคุณ มทบ.และประธานกรรมการอำนวยการ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เพื่อวิจัยกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเอเอ็นยู และ มทบ.มีความสนใจร่วมกัน และจัดสัมมนาภายใน 9 เดือน การวิจัยในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับ มทบ.ให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดย มทบ.อยากทำเรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงคือรัฐบาลไทย

หน้า 27

